

ประกาศรายชื่อโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นำเสนอเมื่อ : 28 พ.ค. 2567

ประกาศรายชื่อโรงเรียนโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตามที่

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
สำหรับเข้ารับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งยังส่งเสริมกระบวนการคิดของผู้เรียน
และเป็นการขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา
เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 3,527
โรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก
เตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรสำหรับเข้ารับการพัฒนาทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์
ทักษะในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน
ในฐานะของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษาต่อไป
จึงประกาศรายชื่อโรงเรียน
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียดดังไฟล์แนบด้านล่าง



ที่ ศธ ๐๔๒๓๘/ว๕๐๓

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๒๓๘/ว ๒๓๒๓ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม จำนวน ๑ ฉบับ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ ๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศรับสมัคร
คัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เพื่อพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน สำหรับเข้ารับการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทั้งยังส่งเสริม
กระบวนการคิดของผู้เรียนและเป็นการขยายผลโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียน
ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา เสร็จสิ้นแล้ว
โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓,๕๒๗ โรงเรียน
เพื่อให้โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร สำหรับเข้ารับการพัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และส่งเสริมกระบวนการคิดให้กับผู้เรียน ในฐานะของโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษาต่อไป จึงประกาศรายชื่อโรงเรียน
ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศทิพย์ ศุภวานิช)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ baanwitptw@gmail.com

“เรียนดี มีความสุข”

ดาวนโหลด

- [หนังสือนำส่ง](#)
- [รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือก](#)

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน